

บรรณาธิการแถลง

สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้อ่าน วารสารเล่มนี้เป็นเล่มแรกของปีที่ 20 และเป็นเล่มที่บรรณาธิการและรองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการในวาระใหม่เข้ามารับผิดชอบเป็นเล่มแรก บรรณาธิการใหม่ได้แก่ รองศาสตราจารย์สมนึก แดงเจริญ แห่งคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ส่วนรองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการยังคงเป็นคนเดิม คดีนขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณบรรณาธิการเก่าคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองศรี กำภู ณ อยุธยา ที่ได้ให้โอกาสแก่คณะผู้จัดทำชุดใหม่เข้ารับงานก่อนครบวาระ 2 ปี ซึ่งทำให้การเรียนรู้งานเป็นไป得更เร็วขึ้น และทำให้วาระของคณะผู้จัดทำเป็นไปตามรอบปี

ก่อนที่จะกล่าวถึงบทความในเล่มนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้อ่านและสมาชิกทุกท่านทราบถึงแผนงานการจัดทำวารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ในปี 2523 พอเป็นสังเขป เพื่อที่ท่านจะได้ส่งบทความและข้อเขียนในคอลัมน์ต่างๆ มาร่วมงานกับเรา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เนื้อหาสาระในวารสารเป็นไปตามที่ท่านผู้อ่านส่วนใหญ่สนใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา การจัดทำให้บทความต่างๆ อยู่ในแนวเรื่องเดียวกัน (theme) จะมีสองเล่ม ซึ่งในปีนี้เป็นเล่มที่สองและเล่มที่สี่ เล่มที่สองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เล่มที่สี่จะรอข้อเสนอแนะจากท่านว่าควรจะเป็นแนวเรื่องใด ส่วนเล่มที่สามจะไม่จำกัดแนวของเรื่อง แต่จะเป็นบทความและข้อเขียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารทั่วๆ ไป

บทความในเล่มนี้เป็นของผู้เขียนใหม่สำหรับวารสารพัฒนาบริหารศาสตร์หลายท่าน ซึ่งท่านผู้อ่านคงจะได้เนื้อหาสาระและได้อ่านแนวการเขียนที่แปลกออกไป เนื่องจากวารสารเล่มนี้ไม่จำกัดแนวของเรื่อง คณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวมบทความและข้อเขียนในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่กำลังได้รับความสนใจ เช่น ปัญหาประชากรกับการเกษตรและทรัพยากร ปัญหาการบริหารงานพัฒนาชนบท ซึ่งเหมาะกับช่วงเวลาที่เกษตรกรที่เพิ่งผ่านไป ปัญหาการกำหนดราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เศรษฐกิจขยับวัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประชาบาล ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้มีการพิจารณาและมีมติของคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วเกี่ยวกับ

รูปแบบที่เหมาะสม แต่ท่านผู้อ่านจะได้ทราบข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหา
นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วล้วนเป็นข้อเขียนที่น่าสนใจทั้งสิ้น คิดนขอขอบคุณผู้เขียนทุก
ท่านที่ได้กรุณาส่งบทความและข้อเขียนต่าง ๆ มาลงในวารสารเล่มนี้

เพื่อไม่ให้ท่านผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่ายในรูปเล่มของวารสาร คณะผู้จัดทำจึง
เปลี่ยนแปลงแบบปกเสียใหม่ ซึ่งคงจะไม่จัดทำบ่อยครั้งนัก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน
แปลงแบบปกสูง และอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญคือต้องการให้วารสารของเรามีลักษณะพิเศษแตก
ต่างจากวารสารอื่น ๆ

ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านผู้อ่าน และสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา และหวังว่าท่านคงให้ความร่วมมือเช่นนี้อีกในปีใหม่นี้ ท่าน
สมาชิกสามารถท้ออายุสมาชิกได้โดยกรอกข้อความในแบบการท้ออายุสมาชิกที่ได้แนบมาใน
วารสารนี้และส่งตรงไปยังกองบรรณาธิการ และขอข้ว่าการติชมและข้อเสนอแนะจากท่านจะมี
ส่วนช่วยทำให้การจัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อส่วน
รวมมากยิ่งขึ้น

สมบุญวัฒน์ เหมศาาสตร์